



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยม ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ พนักงานจ้างประเภท พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยม ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างข้างต้นนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสรรหาและเลือกสรร

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ปฏิบัติดังต่อไปนี้

๑. รายงานตัวและเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) **ในวันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยม**

๒. ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ต้องแต่งกายชุดสุภาพ โดยจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย และนำบัตรประจำตัวผู้สมัครและบัตรประจำตัวประชาชนแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบ

๓. หากผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายใดไม่มารายงานตัวเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด คณะกรรมการฯ จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นายธนา ไชยสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
แบบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒
ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗

หมายเลข ประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน		
๐๐๑	นางสาวอัจฉราพรรณ โสภิพันธ์	
๐๐๒	นางสาวจันทร์ภา พรเมตตาประสิทธิ์	
๐๐๓	นางสาวปรีศดาพร พนะสัน	
๐๐๔	นางสาวประภาพรรณ รัตนประภา	
๐๐๕	นางวิรัชندا คันทะลือ	
๐๐๖	นายจักราวุธ ราชแก้ว	
๐๐๗	นางสาวนภัสนันท์ ตากองแก้ว	
๐๐๘	นางสาวฐิติรัตน์ คำแสน	
๐๐๙	นายชวิน สมสีมี	